



ข่าวสาร

# ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๘๘

ปีการศึกษา ๒๕๕๖

วันอังคารที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

\*\*\*\*\*

## ส่งมอบงานในตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี มรพส.



ตามที่ **ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์** รักษาการแทนอธิการบดี มรพส. ครบวาระการดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยฯ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๙๐ (๑๑/๒๕๕๖) ได้มีมติเลือก **ผศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว** ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี ซึ่งที่มบริหารชุดเก่าและชุดใหม่ ได้ทำพิธีส่งมอบงาน โดยมีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม ท. ๔๑๐ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายนที่ผ่านมา ในโอกาสนี้ **ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์** ได้กล่าวแสดงความขอบคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และทีมงานทุกคน ที่ได้ให้ความร่วมมือร่วมใจในการดำเนินงานในช่วงระยะเวลา ๖ เดือนที่ดำรงตำแหน่ง และพร้อมจะทำงานอย่างเต็มที่ โดยไม่มีเงื่อนไข ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใด ซึ่งจะสานต่อในหน้าที่ และภารกิจ ตามเจตจำนงค์ เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยต่อไป

ในส่วนของ **ผศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว** รักษาการแทนอธิการบดี กล่าวว่า พร้อมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ให้ไว้ คือการทำงานอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ ทุกคนทุกฝ่ายถือเป็นพันธกิจที่สำคัญ ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะต้องเดินหน้าต่อไป ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดอยากให้ทุกคนทำงานและใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุด เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม และประโยชน์ของมหาวิทยาลัยฯ สำหรับในช่วงนี้ มหาวิทยาลัยฯ อยู่ในระหว่างรอกการเสนอเพื่อพิจารณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี มรพส. โดยที่ผ่านมา เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้เร่งเสนอการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และได้ทำหนังสือชี้แจงไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในกรณีต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว คาดว่าคงจะใช้เวลาในกระบวนการเสนอโปรดเกล้าฯ ภายใน ๒ - ๓ เดือน

ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดีครั้งนี้ หากอยู่ในตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดีครบตามระยะเวลาที่กำหนด และยังไม่มีการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีแต่อย่างใด สภามหาวิทยาลัยฯ ก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมาย โดยพิจารณาเลือกรักษาราชการแทนอธิการบดี มรพส. คนต่อไป ในโอกาสนี้ **ผศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว** ได้กล่าวแสดงความขอบคุณที่มบริหารทุกท่าน และบุคลากรทุกฝ่าย ที่มีส่วนร่วมในการบริหารและการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ในช่วงที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ

## แก้ไขข้อมูลการเข้าตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน มรพส.

**ขอภัย..** ตามที่ ข่าวสารศรีพิบูลฯ ฉบับที่ ๘๗ ประจำวันจันทร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ได้นำเสนอกำหนดการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานเนื่องจากข้อมูลที่น่าเสนอดังกล่าวผิดพลาด จึงขอแก้ไขข้อมูลใหม่ดังต่อไปนี้

### วันอังคารที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สถาบันวิจัยและพัฒนา, กองกลาง, โครงการบริการหอพักนักศึกษา, กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา

### วันพุธที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร, สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา, โรงเรียนสาธิตฯ, กองบริการการศึกษา, ศูนย์การศึกษาพิเศษ, ศูนย์วิทยาศาสตร์

▶▶ **ขอเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ประชุมวันนี้ ..** ขอเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประชุมครั้งที่ ๘๗ (๘ / ๒๕๕๖) ในวันอังคารที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๒๖ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนวังจันทร์

## คณะผู้บริหาร, คณาจารย์และตัวแทนนักศึกษา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการยกร่างและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ “มหาวิทยาลัยสีเขียว”



เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ รักษาการแทนอธิการบดี มรพส. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกร่างและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม “มหาวิทยาลัยสีเขียว” ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุรพงษ์ พรหมเท้า ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้ภาคประชาสังคม จังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นวิทยากร ได้รับความสนใจจากคณาจารย์, เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักศึกษาทั้ง ๖ คณะ ร่วมการประชุมกว่า ๒๐๐ คน เพื่อรับทราบข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยฯ และร่วมอภิปรายกลุ่มแสดงความคิดเห็นเชิงนโยบายฯ เกี่ยวกับโครงการดังกล่าว เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ทั้งนี้คณะกรรมการดำเนินโครงการจะได้สรุปผลความคิดเห็นพร้อมยกยกร่างและขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษามีส่วนร่วมต่อไป